



โครงการการให้สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการการให้สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
2	คุณสมบัติผู้กู้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร)
3	วงเงิน (Loan to value)	วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท วงเงินของแต่ละองค์กร กำหนดวงเงินกู้สูงสุดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ฉบับที่ 45 และต้องเป็นไปตามความจำเป็นในการใช้เงินกู้ตามโครงการโดยวิเคราะห์จากแผนการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์งบการเงิน ระดับขีดความสามารถในการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	(1) กรณีเงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่าย ให้ชำระคืนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนดเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายหกเดือน หรือรายปี แต่ไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน (2) กรณีเงินกู้เพื่อใช้เป็นค่าลงทุน ให้กำหนดชำระคืนเงินกู้ เป็นรายงวดตามที่มาของรายได้จำนวนเงินกู้ และความสามารถในการชำระหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดอายุสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
5	ประเภทของการผ่อนชำระ	ผ่อนชำระรายเดือน หรือรายปี (ตามที่มาของรายได้)
6	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
7	อัตราดอกเบี้ย	ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่อปีสูงสุดไม่เกิน MLR (ปัจจุบัน MLR = 4.875) หรือ ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ได้ในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR ลบด้วยร้อยละ 2.25 หรือ MLR-2.25%
8	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	เฉพาะต้นเงินที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด คิดดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา อีกร้อยละ 3 ต่อปี
9	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้	ไม่มี
10	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	การขอกู้เงินจะต้องผ่านการพิจารณาถ่วงดุล จากคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
11	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ไม่มี
12	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	ไม่มี
13	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้หรือมารับด้วยตนเองที่สาขา
14	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	เมื่อได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้วท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น
15	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
16	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	ช่องทางการติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน หรือ Call Center



ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อ/
โครงการการให้สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	ไม่เกิน MLR (ปัจจุบัน MLR = 4.875) หรือ ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ได้ในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR ลบด้วยร้อยละ 2.25 หรือ MLR-2.25%
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ไม่มี
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	ไม่มี
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	ไม่มี
5	ค่าเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ไม่มี